

รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้

หัวข้อ	รายละเอียด
วัตถุประสงค์	: เพื่อนำเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไปใช้ในการดำเนินงานและ/หรือ ขยายธุรกิจ และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
ประเภทหุ้นกู้	: หุ้นกู้ทุกประเภท (ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อ ผู้ถือ มีและ/หรือไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ มีและ/หรือไม่มีการจัดอันดับเครดิต มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยกเสนอขายในแต่ละคราว ตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องต่อไป
สกุลเงิน	: เงินบาท และ/หรือ เงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
วงเงิน	: เงินต้นจำนวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท
มูลค่ารวมของหุ้นกู้	: มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ยังไม่ได้ถอน ณ หนึ่งใดขณะหนึ่ง กำหนดไม่เกิน 2,000 ล้านบาทหรือในสกุลเงินอื่นในอัตราที่เทียบเท่าสกุลเงินบาท ทั้งนี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม และ/หรือ ออกขายเสนอหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วภายในวงเงินดังกล่าว โดยจำนวนเงินต้นคงค้างทั้งหมดของหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วขณะใดขณะหนึ่ง จะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว
อายุตราสาร	: ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละฉบับของแต่ละรุ่นหุ้นกู้
อัตราดอกเบี้ย	: ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ยกและเสนอขายแต่ละคราว ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือ ประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลบังคับในขณะที่ยกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละคราว
การเสนอขาย	: (1) <u>เสนอขายหุ้นกู้ทั้งหมดในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้</u> (2) <u>เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนให้ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศ</u>

หัวข้อ	รายละเอียด
	<p><u>คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ</u> <u>คณะกรรมการตลาดทุน หรือตามประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ</u> <u>และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นขอ</u> <u>ขายหุ้นกู้</u></p> <p>(3) ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอน หรือชำระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายในวงเงินที่ ได้รับอนุมัตินี้ บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีกตาม จำนวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชำระคืน โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกทดแทนนี้จะมี อายุ และเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้</p>
การไถ่ถอนก่อนกำหนด	<p>: ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และบริษัทมี หรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด หรือบริษัทอาจกำหนดให้มี หรือไม่มีการไถ่ถอนก่อนกำหนดในกรณีพิเศษ (Special Event Redemption) ไต่ ๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขใน การออกหุ้นกู้แต่ละคราว</p>
การมอบอำนาจ	<p>: ข้อจำกัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น ชื่อประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อ หน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ จำนวน ที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีการชำระคืนเงินต้น วิธีการ จัดสรรประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ ถอน การไถ่ถอนก่อนกำหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจน การดำเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ บริการหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ให้ อยู่ในอำนาจของกรรมการผู้มีอำนาจ กระทำการแทนบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทที่ จะพิจารณาและกำหนดต่อไป</p>